

คำชี้แจงเพิ่มเติมสำหรับตัวแทนรับถือหุ้น (Nominee) และ ผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์ (Custodian)

24 พฤษภาคม 2560

เรียน ตัวแทนรับถือหุ้น (Nominee) ผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์ (Custodian) ผู้รับฝากหลักทรัพย์ นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และ บุคคลใด ๆ ที่ถือหุ้นสามัญของบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) แทนบุคคลอื่น

สืบเนื่องจากบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (บริษัท) มีแผนจะเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท รายที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น จำนวนไม่เกิน 4,000,000 หน่วย ราคาหน้าตัว 1,000 บาทต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ รวมเป็นมูลค่าที่เสนอขายทั้งสิ้นไม่เกิน 4,000,000,000 บาท (หุ้นกู้แปลงสภาพ) บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด จึงได้ดำเนินการจัดส่งหนังสือยืนยันสิทธิในการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวของบริษัท และ เอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องให้แก่บรรดาผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อ ตามรายชื่อที่ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าว (Record Date)

ในการนี้ ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 46 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 ได้กำหนดให้บริษัท มีสิทธิใช้ดุลยพินิจพิจารณาไม่เสนอขายหรือไม่จัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพให้ผู้ถือหุ้นเดิมรายใด ๆ หากการเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวอาจเป็นผลให้ (ก) เป็นการกระทำการขัดต่อกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับใด ๆ ของประเทศไทย หรือต่างประเทศ หรือข้อบังคับของบริษัท หรือ (ข) เป็นผลให้บริษัท มีหน้าที่ต้องปฏิบัติหรือต้องดำเนินการใด ๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย หรือ (ค) ไม่เป็นไปตามวิธีการหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนดในการจัดสรรของบริษัท ดังนั้น บริษัทฯ ขอแจ้งให้ท่านทราบว่า เพื่อให้ไม่เป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับของต่างประเทศ และเพื่อให้ไม่ให้เป็นหน้าที่ต้องปฏิบัติหรือดำเนินการใด ๆ เพิ่มเติม นอกเหนือจากที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ของประเทศไทย บริษัทฯ จึงไม่เสนอขายและไม่จัดสรรหนังสือยืนยันสิทธิและเอกสารประกอบการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท รวมถึงผู้รับประโยชน์ที่แท้จริง (Beneficiary Owner) ที่มีที่อยู่นอกประเทศไทย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการจัดส่งเอกสารและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ไม่อยู่ในประเทศไทยบางรายเป็นการเฉพาะโดยอาศัยข้อยกเว้นที่มีอยู่ภายใต้กฎหมายต่างประเทศ

ในการนี้ หากท่าน (ก) ได้รับหนังสือยืนยันสิทธิในการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทฯ รวมทั้งเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง ในฐานะที่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนของบริษัทฯ ในวันที่ Record Date และ (ข) มีฐานะเป็นตัวแทนรับถือหุ้น (Nominee) ผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์ (Custodian) ผู้รับฝากหลักทรัพย์ นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ หรือ เป็นบุคคลที่ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ แทนหรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่นหรือลูกค้ำ ขอให้ท่านโปรดรับทราบและดำเนินการ ดังนี้

1. บริษัทฯ ขอความร่วมมือจากท่าน โปรดอย่าทำการส่งต่อ เผยแพร่ หรือกระทำการใด ๆ อันอาจเป็นผลให้หนังสือยืนยันสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและเอกสารที่เกี่ยวข้องเหล่านี้อยู่ในการครอบครองของลูกค้ำของท่านหรือบุคคลอื่นที่มีที่อยู่ในประเทศใด ๆ นอกเหนือจากประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น
2. หากท่านได้รับคำสั่งเกี่ยวกับการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพในครั้งนี้จากเจ้าของบัญชีหรือลูกค้ำของท่านที่อยู่ในประเทศใด ๆ นอกเหนือจากประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น ท่านจะต้องไม่ดำเนินการใด ๆ ตามคำสั่งที่ท่านได้รับดังกล่าว

3. หากท่านได้รับข้อซักถามใด ๆ เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพจากเจ้าของบัญชีหรือลูกค้าของท่านในต่างประเทศ โปรดแนะนำให้บุคคลดังกล่าวติดต่อตามรายละเอียดด้านล่างนี้

นายวรายศ ทองตัน

แผนกลงทุน ฝ่ายการเงินและลงทุน (Investment Division, the Financial and Investment Department)

บริษัท สหพัฒนอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

โทรศัพท์ 0 2293 0030

E-mail address: investment@spi.co.th

นางสาวสุพรรณวดี จินตนารักษ์

ฝ่ายทุนธนกิจ (Corporate Finance Department)

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

โทรศัพท์ 0 2626 3646

E-mail address: suphanvadee.jin@bbl.co.th